

Số: *6158*/BGDDĐT-VP

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới  
kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Hà Nội, ngày *09* tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại văn bản số 364/BDN ngày 05/7/2013.

**Nội dung kiến nghị:**

*Cử tri đề nghị cần nhắc việc thực hiện mục tiêu phổ cập trung học cơ sở, trung học phổ thông vì hiện tại đang tạo áp lực cho các địa phương, cơ sở giáo dục, nặng về 'thành tích' trong khi có một bộ phận học sinh không muốn học, không đủ năng lực để học dẫn đến ý lại (Câu 26).*

**Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:**

Phổ cập giáo dục là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong việc tạo cơ hội học tập cho nhân dân nhằm nâng cao dân trí, gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của từng vùng, miền và trên cả nước.

Thực hiện Chỉ thị số 61/CT-TW ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trị về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, Nghị quyết số 41/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục, đặc biệt là phổ cập giáo dục trung học cơ sở và đã đạt kết quả rất khả quan. Cả nước có 63/63 tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tỉ lệ 100%; 99,7%, số đơn vị cấp xã đạt chuẩn, phấn đấu đến hết năm 2013 có 100% số đơn vị cấp xã đạt chuẩn.

Kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở những năm vừa qua đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 05/12/2011 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, xóa mù chữ cho người lớn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ ban hành Nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, trong đó, qui định về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Dự thảo Nghị định đặt ra các mức độ đạt chuẩn khác nhau của phổ cập giáo dục và xóa mù chữ bằng cách vẫn giữ các tiêu chuẩn cũ làm mức độ đầu tiên, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn cho các mức độ mới để các địa phương không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Về phổ cập giáo dục trung học, trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra tiêu chuẩn tạm thời để kiểm tra, công nhận (Công văn số 3420/THPT ngày

23/4/2003 về việc thực hiện phổ cập bậc trung học). Qua thực tế triển khai, đa số các địa phương đều rất khó thực hiện vì còn thiếu các điều kiện đảm bảo chất lượng. Để phù hợp với thực tế này, dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn có ít nhất 80% thanh niên trong độ tuổi trung học phổ thông học trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp trong tiêu chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, không quy định tiêu chuẩn kiểm tra, công nhận phổ cập bậc trung học. Điều đó phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện hành.

Những đề xuất trên đây sẽ vừa góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; vừa không gây áp lực cho các địa phương, cơ sở giáo dục, khắc phục bệnh "thành tích".

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Dân nguyện thuộc UBTWQH;
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- BT, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Chủ nhiệm Ủy ban VHGD TNTNĐ của QH;
- Vụ Tổng hợp, VPQH;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Vụ GDTrH;
- Lưu VT, TH.

